

The Star 2

คำคืนแห่งเกียรติยศ ของดวงดาวชาวไอยรา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี และคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงคอลเลกชัน The Star Party ครั้งที่ 2 ณ โพลีนาเลียเลเซอร์ พาร์ค เพื่อมอบโล่รางวัล และฉลองความสำเร็จให้กับนักธุรกิจไอยราที่พิชิตคุณวุฒิตั้งแต่ Plantimun Star ขึ้นไป ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดี สร้างขวัญกำลังใจที่ดี และเป็นเสมือนรางวัลแห่งชีวิตให้กับนักธุรกิจทุกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ชิมอาหารอร่อย จิบไวน์แคลิฟอร์เนีย และความสุขสนุกสนานเต็มพิกัด กับมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน พลพล โดยมีฉากเซอร์ไพรส์ เมื่อท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ได้คว้าไมค์ร่วมร้องเพลงกับศิลปินชื่อดังด้วย ท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นจากสมาชิกไอยรา เรียกได้ว่างานนี้ทั้งสนุก สุข และประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง



รู้ยัง!! ไอยรา แพลนเน็ต นำ ARcode มาใช้เป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมขายตรงไทย

01.DOWNLOAD

ดาวน์โหลด Application AIYARA WORLD จาก Apple Store หรือ Play Store ลงติดตั้งในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ตแพดได้ทุกรุ่น

02.OPEN APP

เปิด app. จากอุปกรณ์ แล้วนำไปส่องโลโก้ของ AIYARA PLANET ขนาด 1.5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดให้เป็น Maker หรือ Image-Based ในการเป็นรหัสของ AR Code

03.LET'S PLAY AR CODE

หน้าจอของสมาร์ตโฟนจะปรากฏภาพเสมือนจริงในรูปแบบ Interactive Media ของบิกบอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี รูป 3D คนเสมือนจริงปรากฏตัวและกำลังพูดคุยวิสัยทัศน์ไอยราผ่านจอสมาร์ตโฟน สร้างความตื่นตันทึ่งใจเสมือนได้ฟังข้อมูลตรงจากบอสไอยราจริงๆ โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ไอยรา แพลนเน็ต ได้พัฒนาและปรับปรุงสื่อ AR Code ออกมาให้ใช้งานกัน ได้หลากหลายมากขึ้น โดยการสร้าง Marker บนผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ของไอยรา โดยเพียงแค่สมาชิกทุกท่านนำสมาร์ตโฟนไปส่องตามจุดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ก็สามารถรับชมและฟังข้อมูลพร้อมภาพเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ กันได้เลยทีเดียว



AISTORE IN HATYAI

เปิด AISTORE หาดใหญ่วันแรก คึกคัก

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้เปิด AISTORE หาดใหญ่แห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่รองรับสำหรับการขยายงานของสมาชิกไอยราให้มีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ AISTORE ยังมีการปรับ Brand Direction ให้ดูทันสมัย หุหรา สวยงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Trandy & Value" โดยบรรยากาศในวันแรก ได้รับการต้อนรับจากสมาชิกไอยราภาคใต้ล้นหลาม!!!



AITALK

WE CARE / WE SHARE / WE GROW

ISSUE : 02

DATE : JUNE 2015

วารสารรายเดือน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมภายในองค์กร

วารสาร AITALK จัดทำโดย บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ให้นักธุรกิจอิสระรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง



The AIYARA 6

ฉลองครบรอบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Year of Massive Growth) ฤกษ์กับ AEC พุ่งเป้า 1000 ล้านบาท!!!

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด นำทัพโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร อ.ชาอวิทย์ เมธาชัยวดี รองประธานกรรมการบริหาร รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และคณะผู้บริหาร ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี และย่างก้าวสู่ปีที่ 4 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Year of Massive Growth) ในงาน The AIYARA ครั้งที่ 6 ณ Hall 106 ไบเทค บางนา ท่ามกลางสมาชิกไอยราจากทุกภาคทั่วประเทศและผู้นำจากประเทศกัมพูชา พม่า และลาว กว่า 5000 คน ได้เข้าร่วมงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบและแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่พิชิตคุณวุฒิต่างๆ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่คุณวุฒิ Platinum Star จำนวน 55 รหัส คุณวุฒิ Pearl Star จำนวน 12 รหัส คุณวุฒิ Sapphire Star จำนวน 6 รหัส คุณวุฒิ Blue Star จำนวน 1 รหัส รวมไปถึงนักธุรกิจสโมสรเงินล้าน 17 รหัส และนักธุรกิจสโมสร 10 ล้าน 1 รหัส

นอกจากนี้สมาชิกไอยราได้รับฟังวิสัยทัศน์ปี 2015 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ภายในงานมีการโชว์นวัตกรรมใหม่ AR Code ซึ่งถือได้ว่าไอยราเป็นเจ้าแรกในวงการขายตรงไทย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง โดยนักวิจัยไอยรา รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และการพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจไอยรา (AIYARA ACADEMY) โดย อ.ชาอวิทย์ เมธาชัยวดี ที่ทำให้วันนี้มีผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย ด้วยภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน We Care We Share We Growth ในช่วงสุดท้าย...สนุกสนานกันสุดเหวี่ยงกับมินิคอนเสิร์ต คริสตินา อากีลาร์ และร่วมลุ้น รางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า ยาริส มูลค่า 550,000 บาท ซึ่งผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลคือสมาชิกไอยราจากจังหวัดเชียงใหม่



SAS ว่าที่ร้อยตรี สำราญ ศรีวรภัทร

“ ภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้...
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ”

อดีตวิศวกร ผู้ที่มองหาโอกาสที่ดีในชีวิต เพื่อปลดภาระหนี้สินของครอบครัวทำให้ “ว่าที่ร้อยตรี สำราญ ศรีวรภัทร” ชายหนุ่มจากชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ตได้เจอกับธุรกิจไอยาราและลงมือทำอย่างจริงจัง จนได้รับความสำเร็จเช่นในวันนี้

“ผมอยากปลดหนี้ให้ทางบ้าน เนื่องจากฐานะค่อนข้างลำบากจึงต้องหางานทำช่วยครอบครัว และส่งตัวเรียนจนจบวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรหลายปี แต่ไม่สามารถปลดภาระหนี้สินได้ จึงมองหางานอื่นเสริมจากงานประจำตั้งแต่รับซ่อมและวางระบบคอมพิวเตอร์ ขายเสื้อผ้า นายหน้ารถยนต์ ลงทุนเปิดกิจการ ร้านสังฆภัณฑ์ ธุรกิจแฟรนไชส์มีสื่อยักษ์ใหญ่ นอกจากจะแก้ปัญหาหนี้สินไม่ได้ ยังมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายล้านบาท”

“เป็นโอกาส และความโชคดีของผมที่ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ คือ ดร.กัมปนาท และคุณเมย์ลดา บุญราศรี และท่านได้เปิดโอกาสให้ผมเริ่มต้นทำธุรกิจกับไอยารา แพลนเน็ต ผมรักและศรัทธาท่านทั้งสองแบบไร้เงื่อนไข จึงตัดสินใจ “ลงมือทำ” และลุยงานอย่างหนัก แม้จะไม่มีความพร้อมใดๆ ในวันแรกเริ่มมีเพียงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน ก็คือวิสัยทัศน์เครือข่ายสีขาวของท่านประธานฯ ที่สร้างไอยารามาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ภายใต้นิยาม “ถูกต้อง คุณค่า และยั่งยืน” บวกกับ องค์ประกอบที่แข็งแกร่งครบถ้วน ผมลุยงานหนักติดต่อกัน 21 วัน ก็สามารถทำรายได้รวมถึงหลักแสน ภายใน 7 เดือน สามารถพิชิตรายได้ 1 ล้านบาทแรกของชีวิตได้สำเร็จ ใช้เวลาเพียง 3 ปี

สามารถมีรายได้ร่วมกับธุรกิจไอยารถึง 15 ล้านบาท ทำให้ปลดภาระหนี้สินทั้งหมดได้ และยังได้รับรางวัลชีวิตท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี มีอิสระภาพทางการเงิน และเวลาอย่างแท้จริงชีวิตเปลี่ยนไป จากคนที่เคยล้มเหลวมาตลอด ได้ใช้ชีวิตแบบ Passive Life ในปัจจุบันมันเป็นความสำเร็จที่ผมภูมิใจมาก”

แม้วันนี้ SAS. สำราญ ศรีวรภัทร จะก้าวสู่สโมสรลิบล้าน และพิชิตคุณวุฒิ Sapphire Star แต่เขายังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในไอยารา และยังคงทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อพิชิตฝันนั้น

“แม้วันนี้ผมมีรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท เป็นความสำเร็จที่ถือได้ว่า ผมมาได้ไกลมากแล้วในชีวิตผม แต่สิ่งที่ผมอยากทำคือ อยากให้ผู้คนที่สัมผัสกับชีวิตที่ดีเหมือนที่ผมได้รับ การมีรายได้เดือนละ 1 แสนบาท 2 แสนบาทหนึ่งล้านบาทชีวิตผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปและในฐานะที่ผมเป็นประธานสโมสรนักธุรกิจเงินล้านไอยารา ผมตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ว่าปีนี้ เราจะสร้างมนุษย์เงินล้านเข้าสู่สโมสรให้ครบ 100 รหัส เราจะสร้างคนรวยที่มีรายได้ 1 ล้านบาทขึ้นไปเข้ามาอยู่ในสโมสรของเราให้มากที่สุด”

สุดท้าย..คุณสำราญ ได้ฝากแง่คิดเกี่ยวกับความสำเร็จไว้ว่า “คนเราจะประสบความสำเร็จนอกจากเป้าหมายและเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมายแล้ว สิ่งที่เราต้องมีอยู่เสมอก็คือ กำลังใจที่จะสู้.. ไม่สำคัญว่าเราล้มมากี่ครั้ง แต่สำคัญว่า แต่ละครั้งที่เราล้มเรารู้สึกได้เร็วแค่ไหน ในหัวใจของเรา ต้องมีคำว่า แพ้ไม่เป็น ต้องสู้อยู่เสมอ สักวันหนึ่งเราก็มีทางที่จะชนะ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้แน่นอน”



SAS สุวัชร พันธุสินทร์

“ ไอยารา แพลนเน็ต คือ ความสำเร็จที่ยั่งยืน ”

จากอาชีพพ่อค้าเปิดร้านขายดอกไม้ ทำธุรกิจคาร์แคร์ และผ่านงานเครือข่ายมา 3-4 บริษัทฯ แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จกับบริษัทใดเลย แต่ที่นี่ ไอยารา แพลนเน็ต กับเวลาเพียง 6 เดือน ที่เขาได้เปิดใจ ตัดสินใจและลงมือทำจริงจัง ทำให้วันนี้ สุวัชร พันธุสินทร์ ได้สัมผัสความสำเร็จกับการพิชิตคุณวุฒิ Sapphire Star และการก้าวสู่สโมสรเงินล้านแห่งบ้านไอยารอย่างภาคภูมิใจ

“ก่อนหน้านั้นเคยเป็นสมาชิกของเครือข่าย 4 บริษัท แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จแม้บริษัทเดียวด้วยเหตุผล คือ 1.เราไม่มีเวลา 2.ไม่เคยเอาตัวเองเข้าสู่ระบบ ไม่เคยเรียนรู้ บางครั้งสมัครเพราะความเกรงใจเพื่อน ไม่เคยทำจริงจัง แต่เมื่อมาเจอไอยาราโดยการแนะนำของน้องกิมโอบนครั้งแรกสมัครเพราะอยากช่วยน้องเขา ไม่ได้สนใจและลงมือทำจริงจัง แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไป 6 เดือน มีเงินเข้าในบัญชีประมาณ 60,000 กว่าบาท เลยตัดสินใจไปประชุมธุรกิจครั้งแรกที่ปอยเปต และได้เจอกับอ๊อฟโก้ จรินทร์ราศรีทราบุญ ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดแนวคิด และทัศนคติที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจไอยาราแพลนเน็ต”

หลังจากตัดสินใจ และนำตัวเองเข้าระบบเรียนรู้อย่างจริงจังและทุ่มเท ทำให้ในระยะเวลาสั้นๆ เส้นทางเติบโตในไอยารา แพลนเน็ต ของ สุวัชร พันธุสินทร์ กลายเป็นตำนานในชีวิต ที่ใช้เวลาเพียง 6 เดือน ก็สามารถไต่ระดับพิชิตคุณวุฒิต่างๆ จนถึง Sapphire Star และก้าวสู่สโมสรเงินล้านได้ในที่สุด “ผมลงมือทำงานจริงจังร่วมกับทีมงาน ระบายได้เดือนแรก 45,000 บาท เดือนที่ 2 ระบาย 65,000 บาท เพียง 2 เดือนก็พิชิตมนุษย์เงินแสนได้แล้ว หลังจากนั้นในเดือนที่ 3 ก็ลุยพิชิต Platinum Star เดือนที่ 4 ก็พิชิต Pearl Star เดือนที่ 5 พิชิต Sapphire Star และเดือนที่

6 ก็ก้าวสู่สโมสรเงินล้านไอยารา ซึ่งใช้เวลาลงมือทำจริงจังเพียง 6 เดือนเท่านั้น”

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากองค์ประกอบที่ครบถ้วนของบริษัททั้งผลิตภัณฑ์ดีและระบบสนับสนุนส่งเสริมให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว แล้วสิ่งหนึ่งที่ คุณสุวัชร มีความเชื่อเต็มหัวใจของเขาคือ เป็นเพราะทีมงานที่ทุ่มเทกายใจได้สายงานของเขา เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ทรหดอดทน และพวกเขารักไอยาราแพลนเน็ตมาก มีความเชื่อและศรัทธาในไอยาราอย่างแรงกล้า มีความเชื่อแบบ 100% เขาเชื่อว่าไอยาราทำให้เขามีรายได้ที่ดี สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ทำให้เขาสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทำงาน แถมได้เงินด้วย มีความสุขด้วย จนพวกเขาเกิดความเชื่อมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไอยาราแพลนเน็ต

“ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ยังไม่ภูมิใจเท่ากับความสำเร็จของลูกทีมในวันข้างหน้า ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน ผมไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์ความคิด สร้างสรรค์ความเชื่อ ให้เกิดกับทุกๆ คนภายใต้สายงาน และผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จต่อความสำเร็จให้กับทีมงานให้ก้าวสู่สโมสรเงินล้านทุกๆ คน ส่วนเป้าหมายส่วนตัว ก็คือการก้าวสู่สโมสรลิบล้าน คือฝันของผม ”

แม้ว่าหนทางข้างหน้าอาจจะมียอุปสรรคขวางกั้นอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าด้วยทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ สู้ยิบตา และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ของคุณสุวัชร พันธุสินทร์ และกับการทำหน้าที่ปลูกฝังความเชื่อ ความรักความศรัทธา ให้กับทีมงานตลอดเวลา จะทำให้เขาก้าวสู่สโมสรเงินล้านของไอยารา แพลนเน็ตอย่างแน่นอน



AIYARA Around The World Go to SHANGHAI

ระยะเวลาในการแข่งขัน

1 เมษายน - 30 กันยายน 2558

(ระยะเวลา 6 เดือน)

เพียงสะสมคะแนนท่องเที่ยว (TP)

160 TP สำหรับ 1 ที่นั่ง

240 TP สำหรับ 2 ที่นั่ง***

กติกา

1. รักษายอด 250 PV / เดือน
2. แนะนำลูกค้า New Basic 1 รหัส / เดือน
3. สำหรับผู้ที่ผ่านการแข่งขัน Aiyara Around The World ในทริปก่อนหน้านี้ บริษัทฯจะกำหนด TP เป้าหมาย ดังนี้
 - 3.1. Aiyara Around The World ทริปที่ 2 TP เป้าหมาย = 240 TP สำหรับ 1 ที่นั่ง และ 360 TP สำหรับ 2 ที่นั่ง***
 - 3.2. Aiyara Around The World ทริปที่ 3 TP เป้าหมาย = 320 TP สำหรับ 1 ที่นั่ง และ 480 TP สำหรับ 2 ที่นั่ง***
 - 3.3. Aiyara Around The World ทริปที่ 4 TP เป้าหมาย = 400 TP สำหรับ 1 ที่นั่ง และ 600 TP สำหรับ 2 ที่นั่ง***

หมายเหตุ

1. 1TP = 1,500 PV ของทีมอ่อนสะสมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
2. ทริปท่องเที่ยวนี้ มีได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปันผลตอบแทน
3. กำหนดเดินทางท่องเที่ยวประมาณเดือน พฤศจิกายน 58
4. ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ท่านต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของราคาแพคเกจท่องเที่ยว
6. กรณีนิติบุคคล สิทธิการท่องเที่ยวนี้ต้องเป็นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งภาษีที่เกิดขึ้นเป็นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
7. สำหรับที่นั่งพิเศษ สำหรับคู่ชีวิต, ลูกหรือพ่อแม่เท่านั้น ซึ่งที่นั่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานอมนิติ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญนักธุรกิจไอยาราเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น